

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑. ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	-ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านการประชุมพนักงานประจำเดือน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๕ – ธ.ค. ๒๕๖๕	บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในทุทุกๆ ปีงบประมาณต่อไป
๒. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานของแต่ละกองงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ทุกกอง	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต.ชำแระ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในทุกปีงบประมาณ
๓. จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลและช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	- จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน - เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ และมีช่องทางในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	ทุกกอง	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของ อบต.ชำแระ - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และรับฟังความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น/ช่องทางออนไลน์ facebook fanpage “องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ” หรือ www.chamrae.go.th	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นในการให้บริการของหน่วยงานมากขึ้น

<p>๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p>	<p>- ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>-จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกปีงบประมาณและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ อบรม. ชำระ</p>
---	--	------------------	---------------------------------	---	--

**ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖